



Ảnh: BTpress

I MISS THĂNG LONG 2010

HỘI TỰ VẺ ĐẸP NGHÌN NĂM

Hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng ĐHQGHN đang cai tổ chức một sự kiện đặc biệt ý nghĩa dành cho nữ sinh trên địa bàn Thủ đô: "iMiss Thăng Long 2010". Tiếp nối thành công rực rỡ năm 2009, cuộc thi năm nay sẽ được mở rộng quy mô cả về số lượng thí sinh dự thi cũng như chất lượng chương trình.

TỰ Ý TƯỞNG BAN ĐẦU...

Xuất phát từ các cuộc thi cấp cơ sở, từ trước đến nay chưa có cuộc thi nào

dành cho toàn thể sinh viên khối Học viện, Đại học, Cao đẳng của Thủ đô, với quy mô liên trường, Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng (ĐHQGHN) đã lên kế hoạch và tổ chức chương trình "Hoa khôi sinh viên Hà Nội – iMissThangLong2009".

Ngay từ lần đầu tiên được tổ chức, Hoa khôi sinh viên Hà Nội đã gặt hái được những thành công đáng kể. Cuộc thi không chỉ đạt được mục tiêu tôn vinh sắc đẹp và tài năng của nữ sinh Thủ Đô, nâng cao hình ảnh nữ sinh trong thời đại mới; mà còn trở

thành nhịp cầu kết nối con người, một sân chơi thú vị và bổ ích để các bạn sinh viên khám phá chính mình, tự tin vào bản thân, sống đẹp và có ích hơn. "Mong muốn lớn nhất của BTC chính là sinh viên Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi nhiều hơn. Ngoài những kiến thức được học tại giảng đường, những kĩ năng sống cũng là yếu tố quan trọng cho cuộc sống sau này của các bạn" – Anh Trần Linh Sơn, Phó trưởng BTC chia sẻ.

iMiss Thăng Long 2009 đã thực sự tạo nên một bước ngoặt mới so với tất

cả những cuộc thi sắc đẹp trước đó. Đây là cuộc thi đầu tiên và duy nhất quy tụ những gương mặt nổi bật đến từ rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên địa bàn Hà Nội. Mỗi thí sinh một phong cách, cá tính, một tài năng nổi bật, một vẻ đẹp rất riêng đậm chất sinh viên tạo nên nét hấp dẫn lôi cuốn chỉ có ở Hoa khôi sinh viên Hà Nội.

Cuộc thi kết thúc đã tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, và đặc biệt là giới truyền thông với gần 30 đơn vị báo đài tham gia đưa tin. như đài truyền hình Hà Nội, VTC, VOV.

... ĐẾN SÂN CHƠI LỚN NHẤT DÀNH CHO NỮ SINH THỦ ĐÔ

Tiếp nối thành công đó, một sự kiện lớn của sinh viên Thủ đô nhằm chào mừng 1000 năm Thăng Long, tăng cường sự đoàn kết liên trường - iMiss Thăng Long 2010 chính thức được lên kế hoạch ra mắt.

Một điều hết sức đặc biệt, để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quy mô cuộc thi sẽ mở rộng cả về số lượng và chất lượng. iMiss ThangLong 2010 sẽ là một kế hoạch dài hơi hoành tráng hơn hẳn năm trước về mọi mặt. Cuộc thi vừa khởi động đã gây được tiếng vang lớn. Số lượng thí sinh năm nay lên đến gần 150 bạn, đến từ hơn 40 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện của Hà Nội.

Ngày 15/5 vừa qua, các thí sinh đã trải qua vòng sơ loại tài năng, bao gồm bài thi kiến thức tổng quát (80 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận), và tham gia phỏng vấn trực tiếp với 06 chuyên gia về tâm lý học, nhân trắc học, xã hội học, dân tộc học hàng đầu để chọn ra 100 thí sinh vào vòng 2. Để đi đến cuối chặng đường, các thí sinh phải hội tụ nhiều yếu tố, cả sắc đẹp và



tài năng, hiện đại nhưng không mất đi nét đẹp truyền thống, đồng thời hiểu biết sâu sắc về Thăng Long, Hà Nội nghìn năm tuổi. "Hội tụ vẻ đẹp ngàn năm", đó cũng chính là slogan của Hoa khôi sinh viên Hà Nội trong năm đặc biệt ý nghĩa này.

Năm nay, cơ cấu cuộc thi cũng có nhiều điểm khác biệt so với năm trước đó, với sự xuất hiện của vòng Sơ loại tài năng, cùng những hoạt động ngoại khóa bên lề cuộc thi. Chương trình dài hơi hơn, nên những yêu cầu đối với thí sinh cũng có phần khắt khe. Sau vòng thi đầu tiên, 100 thí sinh của vòng 2 sẽ tiếp tục thực hiện bài thi, phần phỏng vấn Nhân trắc học, Mỹ học; tham gia những công tác xã hội như thăm làng trẻ Birla, SOS, đạp xe vì môi trường... 20 thí sinh điểm cao nhất được vào vòng Chung kết sẽ cùng nhau tham gia cuộc hành trình đến vịnh Hạ Long. Chuyến đi nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, đồng thời gắn kết tình bạn giữa các thí sinh.

Vòng thi được mong đợi nhất sẽ diễn ra trong hai đêm: Đêm tài năng (ngày 12/09/2010) và Đêm chung kết (ngày 26/09/2010). Trong đêm thi thứ hai, các thí sinh sẽ trình diễn phần thi trang phục áo dài và trang phục dạ hội. Năm thí sinh có điểm cao nhất (tính cả điểm tài năng) sẽ lọt vào phần thi ứng xử. Kết thúc vòng chung kết, Ban giám khảo sẽ chọn ra thí sinh đạt giải Hoa khôi và 2 thí sinh đạt giải Á khôi cùng 3 giải phụ: Miss tài năng, Miss duyên dáng, Miss thân thiện.

Cuộc thi năm nay mang tính nhân văn sâu sắc. Những thí sinh đạt giải không chỉ đại diện cho những gương mặt tài sắc của Thủ đô tham gia nhiều hoạt động xã hội trong năm 2010, mà còn trở thành đại diện hình ảnh của các sự kiện lớn hướng tới chào mừng năm Thanh niên 2011.

Có thể khẳng định rằng, iMissThangLong2009 đã làm được nhiều hơn một cuộc thi. Đó là một sân chơi, một kênh giao lưu, một nhịp cầu liên kết mọi người. iMissThangLong đã mang tới cho các thí sinh cơ hội thể hiện và khẳng định mình, những trải nghiệm lí thú và những kỉ niệm không bao giờ quên. Năm nay, Hoa khôi sinh viên Hà Nội hứa hẹn sẽ là chương trình lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của sinh viên Thủ đô kỉ niệm đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà nội.

HƯƠNG TRÀ